



ข่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo University Newsrelease

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0-53887-3046. 3047

เบธึน เจาะข่าว กัวไทย www.komchadluek.co.th

คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1172 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ● 8 บท

“70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน”

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วสำหรับงานวันเกษียณแม่โจ้ 70 ปี เมื่อวันที่ 6-12 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลายคณิกภาพเอาใจในใจว่าคงเหมือนๆ กับงานกาชาดทั่วไป แต่พอได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงแล้ว ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า งานนี้มีครบและยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นงานวันเกษียณแม่โจ้ 70 ปี ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งใจเอาไว้อย่างแท้จริงสมกับที่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะงานวันเกษียณแม่โจ้ 70 ปีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำหน้าที่เป็นดวงกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ชาติจริงๆ โดยเฉพาะไฮไลต์ของงานนี้คือ การประกวดกล้วยไม้ซึ่งถือว่าเป็นงานระดับชาติจริงๆ เพราะหลายคนบอกว่าแค่ได้มาชมกล้วยไม้ที่มาร่วมงานนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มแล้ว นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้ด้านภาคการเกษตรในประเด็นต่างๆ ร่วมกับบรรดานักวิชาการที่มาร่วมแสดงความรู้ในลักษณะสัมมนาแบบภาคประชาชนอย่างแท้จริง และยังเปิดโอกาสนักศึกษาให้นักศึกษาและนักวิชาการได้แสดงผลงานความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่ รวมถึงความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐในการจัดนิทรรศการและเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดออกไปได้จริง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมและสินค้าแปรรูปทั้งใหญ่ๆ น้อยๆ ต่างก็ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้กันอย่างถ้วนหน้า ด้วยการนำสินค้ามาขายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้ค้นคว้าและพัฒนามาให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม งานนี้คงล้ำค่าจริงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายดังที่กล่าวมา ซึ่งรศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปลุกปั้นงานนี้อย่างเต็มกำลังตลอดปีที่ผ่านมา ได้บอกว่า ขอให้คำติชมและเสียบบรมมือที่ได้รับสะท้อนกลับไปให้ผู้ร่วมแรงกันสร้างผลงานชิ้นโบว์แดงในครั้งนี้น่าจะร่วมกันอย่างถ้วนหน้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมกันต่อไป สลสลบฏิภาณของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริง